

Năm 2023

THỨ NĂM

Phát hành: 29/6/2023

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1
1. TPHCM: Phường 7, Quận 8 ra mắt mã QR - quét một chạm tra cứu mọi thông tin cần thiết	1
2. Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát tại đơn vị có chỉ số cải cách hành chính thấp	2
3. Bắc Giang: Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập qua dịch vụ công trực tuyến cao thứ 2 toàn quốc	3
4. Nghệ An tập trung cải cách thủ tục hành chính, gỡ khó cho doanh nghiệp	4
5. Bạc Liêu tổ chức Hội thảo tìm giải pháp nâng cao Chỉ số PCI	5
6. Bà Rịa-Vũng Tàu: Phân đấu năm trong 15 tỉnh, thành dẫn đầu về mức độ chuyển đổi số	6
7. Long An: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến	6
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	7
8. Cấp biển số định danh cho phương tiện giao thông: Biển số sẽ theo người	7
9. Từ 1/7, danh sách biển ô tô đem đấu giá sẽ được công khai trước 30 ngày	9
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	10
10. Cà Mau thống nhất thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7	10
11. Hà Nội ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân	10

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TPHCM: Phường 7, Quận 8 ra mắt mã QR - quét một chạm tra cứu mọi thông tin cần thiết

Sáng 28/6, tại trụ sở UBND Phường 7, Quận 8 tổ chức lễ ra mắt mô hình "Một chạm tra cứu thông tin - Mã QR code thông tin tuyên truyền". Đây là mô hình do địa phương lên kế hoạch, xây dựng và triển khai rộng rãi với quy mô toàn phường.

Theo đó, P.7 đã tạo ra một mã QR code để người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh, tiến hành quét mã. Mã QR code sau đó dẫn người dân đến với một đường link truy cập lưu trữ đầy đủ các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các hoạt động thuộc Đề án 06, các nội dung chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục hành chính quan trọng.

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, ông Trương Hoài Bảo, Chủ tịch UBND Phường 7, Quận 8 cho biết, mô hình được triển khai với mục đích tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp;

huy động tối đa các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương.

Chủ tịch UBND Phường 7 nhấn mạnh, việc người dân hưởng ứng và sử dụng mô hình "Một chạm tra cứu thông tin - Mã QR code thông tin tuyên truyền" sẽ giúp chủ động hơn trong công việc, rút ngắn thời gian tìm kiếm, tra cứu cũng như đáp ứng tính chính xác của các thông tin hướng dẫn.

Bước đầu, các mã QR code sẽ được in và dán tại trụ sở hành chính của UBND Phường 7, các trụ sở khu phố cũng như in trên các móc khóa, tờ rơi trao tận tay người dân. (Congan.com.vn 28/6, Phạm Tuấn) [Về đầu trang](#)

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát tại đơn vị có chỉ số cải cách hành chính thấp

Sáng 29/6, tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND-UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý II/2023, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh đã báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC); Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp TP.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của TP Hà Nội đạt 66,74 điểm (giảm 1,86 điểm so với năm 2021), xếp thứ 20/63 tỉnh, TP (giảm 10 bậc so với năm 2021), chưa đạt mục tiêu đề ra tại Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy và Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND TP.

Để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, UBND TP chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố (DDCI), báo cáo UBND TP trong quý I/2024; Triển khai điều tra, đánh giá và công bố xếp hạng Bộ chỉ số này định kỳ hàng năm. UBND TP giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI.

Ngoài ra, công tác CCHC của TP cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, đòi hỏi cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có những giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Cụ thể, Đề án “Bộ phận Một cửa hiện đại” đã được UBND TP phê duyệt nhưng kết quả và tiến độ triển khai tại các cơ quan, đơn vị còn chậm. Công dịch vụ công TP và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của TP vận hành còn nhiều lỗi, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị và công chức, người dân trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch của UBND TP về thực hiện số hóa dữ liệu hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp không hoàn thành theo lộ trình đề ra; Việc ban hành hướng dẫn và thống nhất danh mục mã số hồ sơ, thành phần hồ sơ số hóa chưa được các Bộ chủ quản hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện.

Quy trình và thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp lý lịch tư pháp cho người dân còn nhiều bất cập, công tác phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích, việc xóa án tích chưa được quy định là một thủ tục hành chính.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác CCHC, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình nội bộ giải quyết công việc ngoài thủ tục hành chính ở trong cơ quan nên chưa kiểm soát hết tiến độ và chất lượng công việc được giao...

Trong 6 tháng cuối năm, TP tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác CCHC gắn với việc thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, PARINDEX, PCI và triển khai Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính;

Hà Nội tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch CCHC, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số TP; Kế hoạch hoạt động của Tổ Công tác cải thiện, nâng cao các Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền TP (PARINDEX, SIPAS, PAPI, PCI).

Đồng thời, TP thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội... (Tuoitrethudo.com.vn 29/6, Tú Linh) [Về đầu trang](#)

Bắc Giang: Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập qua dịch vụ công trực tuyến cao thứ 2 toàn quốc

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 1.037 doanh nghiệp (DN), chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần 100% hồ sơ đăng ký thành lập DN thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia.

Nhờ vậy, Bắc Giang là địa phương có tỷ lệ hồ sơ đăng ký thành lập DN thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đứng thứ 2 toàn quốc.

Tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số DN thành lập mới có vốn đăng ký đạt cao như: Công ty TNHH Van Huacheng Việt Nam, Cụm công nghiệp Hoàng Mai (Việt Yên) vốn đăng ký 400 tỷ đồng; Công ty

TNHH Khoa học Kỹ thuật Fuhai, Khu công nghiệp Hòa Phú (Hiệp Hòa) vốn đăng ký gần 320 tỷ đồng...

Để đạt được kết quả trên, những tháng đầu năm nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký DN "5 tại chỗ"... Được biết, năm nay, toàn tỉnh phấn đấu đăng ký thành lập mới 1,5 nghìn DN, chi nhánh, văn phòng đại diện. (Baobacgiang.com.vn 29/6, Minh Linh) [Về đầu trang](#)

Nghệ An tập trung cải cách thủ tục hành chính, gỡ khó cho doanh nghiệp

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính, gắn chặt trách nhiệm, kiên quyết xử lý cán bộ gây "ách tắc" các thủ tục. Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 28/6.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng, đáp ứng mục tiêu đề ra; đồng thời, thúc đẩy các nhà đầu tư có các dự án đầu tư hoàn thiện phần xây dựng đi vào sản xuất để bổ sung năng lực tăng trưởng cho tỉnh.

Liên quan đến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, mặc dù cao hơn so với bình quân chung của cả nước, nhưng còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 và chưa đáp ứng so với kỳ vọng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh sẽ ban hành nghị quyết, tổ chức hội nghị chuyên đề, xem xét chuyển chủ đầu tư nếu chủ đầu tư không đủ năng lực và thậm chí sẽ có biện pháp về công tác cán bộ;... để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Trong đó, để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay đạt từ 95% trở lên, Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ các giải pháp đã được UBND tỉnh thực hiện ngay từ 6 tháng đầu năm như: Điều chuyển vốn từ những dự án không giải ngân được, hoặc có dấu hiệu không giải ngân được sang những dự án giải ngân tốt để đưa nguồn vốn vào nền kinh tế.

Tuy nhiên, đối với vấn đề này, nguyên nhân cốt lõi là năng lực của các chủ đầu tư, mà chủ yếu là ban quản lý dự án ở cấp huyện, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xem xét công tác cán bộ, để thay thế, bố trí người có đủ năng lực, tâm huyết đảm nhận; đồng thời, chuyển chủ đầu tư, với quan điểm nếu cấp huyện không làm được chuyển về cấp tỉnh làm chủ đầu tư; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở gắn với giải pháp chỉ đạo kịp thời, đi đôi với đó là trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng ủng hộ quan điểm, đưa vào tiêu chuẩn, điều kiện không cho dự thầu đối với những nhà thầu chậm triển khai dự án, chậm thanh, quyết toán. Ông Quý đề nghị trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh. Muốn vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn chặt trách nhiệm

người đứng đầu, các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý, theo dõi cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý, điều chuyển cán bộ gây “ách tắc” các thủ tục. Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Hiện nay, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục chỉ đạo, theo dõi xử lý tham nhũng vặt, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. (Baodautu.vn 28/6, Thái Hòa) [Về đầu trang](#)

Bạc Liêu tổ chức Hội thảo tìm giải pháp nâng cao Chỉ số PCI

Ngày 28/6, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và định hướng giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số này thời gian tới. Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Chỉ số PCI đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội, các cơ quan truyền thông và người dân, được Tỉnh ủy - HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo bằng nhiều văn bản và đưa vào Nghị quyết của Tỉnh ủy. Đồng thời, UBND tỉnh cũng có nhiều Kế hoạch, Chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, Ngành đối với từng chỉ số thành phần.

Song chỉ số PCI của tỉnh những năm gần đây liên tục sụt giảm cả về điểm số lẫn về thứ hạng, cụ thể là năm 2022 giảm 6 bậc, xếp hạng 61/63 thuộc nhóm điều hành tương đối thấp. Điều đó cho thấy việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của các cấp, các ngành trong tỉnh thời gian qua còn rất nhiều tồn tại, bất cập, yếu kém”.

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Cần Thơ) đánh giá: “Bạc Liêu có chỉ số PCI đứng hạng thấp nhưng vẫn có nhiều chỉ tiêu được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn chậm.

Để cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu cần có giải pháp truyền thông tốt hơn, trong đó cần tăng cường tuyên truyền giúp người dân, cán bộ, công chức nhận thức rõ vai trò của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường đối thoại, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp”.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả, hạn chế trong thực hiện các chỉ số thành phần; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chỉ số này trong thời gian tới, trong đó tập trung các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đầy mạnh cải cách hành chính...

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ đã chia sẻ một số mô hình hay và thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của một số tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Quảng Nam, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Hải Phòng.

Phát biểu Kết luận tại Hội thảo, ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tối đa nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét cả về nhận thức lẫn về hành động. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực sự cụ thể, trọng tâm, nhất là những cách tiếp cận mới, đột phá cần tập trung thực hiện để cải thiện và nâng dần thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh ngay trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, phân đầu đưa chỉ số PCI này nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025. Đặc biệt các Sở, Ngành, địa phương cần nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của VCCI Cần Thơ, nhất là việc nghiên cứu vận dụng triển khai các mô hình thực tiễn có hiệu quả của các địa phương bạn phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. (Baophapluat.vn 29/6, Trọng Nghĩa) [Về đầu trang](#)

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phân đầu nằm trong 15 tỉnh, thành dẫn đầu về mức độ chuyển đổi số

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện, triển khai các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; phân đầu tỉnh thuộc top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số.

Để đạt được các mục tiêu chuyển đổi số năm 2023, Kế hoạch đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện đồng bộ cùng với công tác triển khai các nội dung, nhiệm vụ như: Truyền thông, nâng cao nhận thức, tăng cường tương tác với người dân, DN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp tài chính; giải pháp hợp tác; kiểm tra, giám sát... (Baobariavungtau.com.vn 28/6, Quang Lê) [Về đầu trang](#)

Long An: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Xác định dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tích cực cung ứng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 để thụ hưởng nhiều tiện ích, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Người dân đến liên hệ tại bộ phận “một cửa” ở thị trấn Cần Giuộc sẽ nhìn thấy bàn hướng dẫn của Đội hình IT áo xanh. Đội hình IT áo xanh được thành lập vào tháng 6/2022 để hỗ trợ người dân cũng như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Phú (khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc) chia sẻ: “Việc nộp hồ sơ qua DVCTT tiết kiệm được rất

nhiều thời gian, công sức. Tôi chỉ đến cơ quan hành chính 1 lần, được các tình nguyện viên hỗ trợ nên thủ tục được thực hiện đơn giản, nhanh chóng”.

DVCTT mang đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, tăng tính công khai, minh bạch của TTHC, giảm khối lượng công việc cho cán bộ cơ sở, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Đến nay, phần lớn người dân hiểu lợi ích của việc nộp hồ sơ qua DVCTT nên đồng thuận tham gia. Nhiều người dân chủ động gửi hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết TTHC qua mạng thay vì đến trụ sở để nộp hồ sơ giấy.

6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận gần 16.000 hồ sơ, trong đó, có gần 14.200 hồ sơ trực tuyến, chiếm 89%; giải quyết đúng hạn và trước hạn trên 15.300 hồ sơ, đạt 99,96%.

Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Cần Giuộc - Nguyễn Thị Thanh Tuyên cho biết, thời gian qua, Trung tâm và bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua DVCTT mức độ 3, 4. Ngoài ra, Trung tâm và bộ phận “một cửa” tăng cường tuyên truyền sâu, rộng cho người dân về DVCTT, lợi ích, hiệu quả mang lại của việc nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24 giờ, tại bất cứ nơi đâu có kết nối Internet, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, công sức đi lại thực hiện TTHC,... Huyện có sự quan tâm, đầu tư đầy đủ trang thiết bị, hệ thống máy tính, máy scan, máy in đáp ứng yêu cầu công việc; đầu tư hệ thống wifi miễn phí để người dân tiếp cận dịch vụ.

Bên cạnh đó, huyện huy động sự tham gia, vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội. Huyện Đoàn với Đội hình IT áo xanh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, viên chức Trung tâm Hành chính công huyện trực tiếp hỗ trợ người dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến;... (Baolongan.vn 29/6, Như Nguyệt) [Về đầu trang](#)

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Cấp biển số định danh cho phương tiện giao thông: Biển số sẽ theo người

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA. Theo đó, điểm mới nổi bật đó là quản lý biển số theo định danh.

Cụ thể, biển số định danh là biển số xe được cấp và được quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh là biển số có ký hiệu số seri, kích thước biển số và số màu biển số, theo quy định của Thông tư về đăng ký xe. Đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Còn đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ

thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú. Còn đối với chủ xe là cơ quan, tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã số thuế. Trường hợp không có mã số thuế thì được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập.

Theo dự thảo thông tư trên, khi chuyển nhượng xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mà không giao cho người nhận chuyển quyền sở hữu xe. Giấy đăng ký xe và biển số phải nộp cho cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi. Riêng trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe (sau đây gọi chung là người mua xe) làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, người mua xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe khi có nhu cầu tham gia giao thông. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT cho biết, ví dụ việc không may gây tai nạn hoặc vi phạm bị camera phạt nguội ghi lại, biên bản sẽ trực tiếp gửi về chủ cũ bởi biển số đã quản lý theo định danh, gắn với người. Đồng thời, trên cơ sở dữ liệu cũng sẽ lưu trữ hồ sơ để quản lý đâu là biển bám ngẫu nhiên và đâu là biển trúng đấu giá.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, chủ xe hoặc người đang sử dụng phải khai báo trên Cổng dịch vụ công và nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã (không phụ thuộc nơi cư trú của chủ xe) để làm thủ tục thu hồi.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đây là quy định bước đầu để tiến tới cấp đăng ký xe điện tử, sẽ tạo thuận lợi hơn trong việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VneID, người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông cũng như khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân nhưng vẫn đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả;

Khi chuyển quyền sở hữu xe, người dân được giữ lại số biển số đó (có thể là biển số yêu thích, gắn theo ngày sinh, ngày kỷ niệm...) để đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình; không phải đổi biển khi di chuyển đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Việc cấp biển số định danh, quản lý theo mã định danh của chủ xe, giúp cơ quan

Nhà nước trong công tác quản lý được nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu trữ, góp phần thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết thêm, việc thực hiện quản lý biển số theo định danh chỉ thực hiện đối với biển 5 số, bao gồm cả ô tô và xe máy. Biển số vẫn được cấp cho người dân theo quy trình như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý. Không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào. Nói cách khác, trước đây xe nào biển đó, giờ thì người nào biển đó và “biển số sẽ đi theo người”. (Cand.com.vn 29/6, Phương Thủy) [Về đầu trang](#)

Từ 1/7, danh sách biển ô tô đem đấu giá sẽ được công khai trước 30 ngày

Từ ngày 1/7, Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển xe ô tô chính thức có hiệu lực. Theo đó, các thông tin về quy chế, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được công khai ít nhất 30 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá.

Nghị định quy định rõ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá; phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho từng phiên đấu giá.

Danh sách biển số xe ô tô đấu giá được Bộ Công an chuyển cho tổ chức đấu giá tài sản, thông báo công khai, kế hoạch tổ chức trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản...

Các thông tin về quy chế, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được công khai ít nhất 30 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá.

Đối với người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Sau khi lựa chọn biển số đưa ra đấu giá, người tham gia nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá.

Sau đó, người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá.

Theo nghị định, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Người trúng đấu giá sẽ được Bộ Công an gửi thông báo kết quả vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn tới số điện thoại đăng ký tại tài khoản ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu

giá; thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

Biển số xe ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Số tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương.

Trước khi hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, người trúng đấu giá chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô mà phát sinh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phải gửi đề nghị gia hạn bằng văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Bộ Công an.

Nghị định cũng quy định, Bộ Công an phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá về số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan. (Tienphong.vn 29/6, Thanh Hà) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Cà Mau thống nhất thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7

Chiều 28/6, UBND tỉnh Cà Mau gửi công văn hỏa tốc đến Sở Tài Chính và Kho bạc Nhà nước Cà Mau về việc thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, xác định nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của tỉnh đảm bảo nhu cầu tăng lương cơ sở cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 theo Nghị định. Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2023.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định.

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2023 mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng và được áp dụng với 9 nhóm đối tượng. (Mekongasean.vn 29/6, Lê Hồng Nhung) [Về đầu trang](#)

Hà Nội ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND, Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội là Văn phòng UBND thành phố.

Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm: Bố trí cán bộ, công chức hoặc bộ phận thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Công bố, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị theo đúng quy trình quy định tại Quy chế này; hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản công dân và truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc qua các phương thức điện tử khác theo quyết định của UBND thành phố để gửi tra cứu tình hình, kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị; liên hệ và đề nghị cá nhân, tổ chức cập nhật, bổ sung đầy đủ nội dung có liên quan đến phản ánh, kiến nghị trong trường hợp các phản ánh, kiến nghị chưa rõ ràng hoặc thiếu nội dung cần thiết hoặc trường hợp cần xác thực, làm rõ các thông tin liên quan; từ chối tiếp nhận đối với các phản ánh, kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, cập nhật đầy đủ các phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào Cổng dịch vụ công quốc gia để xử lý. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận, phân loại xử lý, cập nhật, đăng tải công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.

Trường hợp cần thiết, Văn phòng UBND thành phố có thể liên hệ, trao đổi với cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị hoặc tổ chức họp với sự tham gia của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn để làm rõ những vấn đề có liên quan đến việc xử lý các phản ánh, kiến nghị theo quy định...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/7/2023. (Kinhtedothi.vn 28/6, Việt An) [Về đầu trang./.](#)